

ĐỒNG CHÍ PHẠM MINH CHÍNH, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ...

(Tiếp theo trang 1)

với tình trạng xói lở bờ biển, nước biển dâng, tạo không gian mới để xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, thành lập cảng biển lớn...; cho phép tỉnh thành lập một số khu công nghiệp mới trong Khu kinh tế Thái Bình; xem xét bổ sung quy hoạch phát triển điện gió, điện khí LNG tỉnh Thái Bình trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX của tỉnh Thái Bình và một số nghị quyết chuyên đề của trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tỉnh trên địa bàn. Đồng thời, biểu dương nỗ lực, cố gắng và những thành quả tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đó là tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ ngày càng được củng cố và tăng cường, từ đó tạo tiền đề tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách tăng cao; giải ngân vốn đầu tư công tốt; phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao; xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều sáng tạo; thu hút đầu tư có hiệu quả hơn; định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sát với tình hình và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Thủ tướng ấn tượng về diện mạo của tỉnh có nhiều thay đổi, khung trang, sạch sẽ hơn, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, lòng tin của nhân dân với Đảng ngày càng được tăng cường và củng cố; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ ngày càng tốt hơn, quyết tâm cao hơn và nỗ lực lớn hơn, đã chọn ra được những việc trọng tâm để triển khai thực hiện và huy động được sức mạnh chung của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, doanh nghiệp cùng vào cuộc; hạ tầng cơ sở có bước phát triển mới... Những việc làm của tỉnh đã thể hiện được quyết tâm đưa Thái Bình trở thành tỉnh kiểu mẫu trong vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế và thách thức đối với tỉnh trong thời gian tới, đó là chưa có bước phát triển đột phá rõ nét; các tỉnh lân cận đang có chiến lược phát triển rất nhanh, mạnh, khai thác tốt thế mạnh trong vùng và có nhiều quyết tâm bứt phá vươn lên; chưa khai thác hết hiệu quả trên đất và nguồn lao động dồi dào của địa phương...

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt

Với mong muốn Thái Bình có sự đột phá, phát triển toàn diện, bền vững, thu nhập bình quân đầu người cao hơn nữa,



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới tỉnh cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và điều kiện, tình hình của tỉnh; phát huy tốt hơn nữa truyền thống lịch sử văn hóa và truyền thống đoàn kết, từ đó vượt qua chính mình, tự lực tự cường đi lên, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, tích cực, chủ động hơn nữa trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục xác định nông nghiệp là trụ cột quan trọng trong sự phát triển của tỉnh, chú trọng xây dựng thương hiệu lúa gạo, từ đó góp phần bảo đảm an ninh lương thực của đất nước cũng như phục vụ hoạt động xuất khẩu; tập trung cho công tác quy hoạch, trong quá trình xây dựng quy hoạch phải có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát huy thế mạnh của địa phương; tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn; tập trung cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam PAPI; tiếp tục chỉ đạo, điều hành trên cơ sở nguyên tắc tập trung, chọn trọng tâm, trọng điểm để thực hiện ngay; chủ động thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ môi trường, đầu tư nguồn lực xứng đáng cho giáo dục và đào tạo; tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên gắn với xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, sau khi các bộ, ngành đã có ý kiến, Thủ tướng có bản thống nhất về chủ trương; đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành để phối hợp giải quyết kịp thời trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc làm có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giúp tỉnh thấy rõ hơn những vấn đề đang phải đối mặt cũng như thấy được những định hướng mới, tạo ra niềm tin cũng như quyết tâm, động lực phát triển trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, từ đó giúp Thái Bình có được nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời, cam kết sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung những định hướng, giải pháp và quyết tâm phát triển trong thời gian tới. Trước mắt, Thái Bình sẽ tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch chiến lược thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những hạn chế, tồn tại, tạo đột phá và sự phát triển cho tỉnh.

* Trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Bình, sáng ngày 8/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm huyện Tiên Hải (26/3/1962 - 26/3/2022), khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Cường và phát động thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng trực Ban Bí thư, các

đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Thái Bình.

Được biết Thái Bình có phong trào lấn biển khai hoang và đạt thành tích cao trong sản xuất, ngày 26/3/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình. Đây là lần thứ tư Bác về thăm quê lúa, thể hiện sự quan tâm và tình cảm to lớn của Người với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Trong đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Tiên Hải, hai xã Đông Lâm, Nam Cường vinh dự được thay mặt Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đón Bác.

60 năm qua, những tình cảm sâu nặng, những lời chỉ bảo ân cần, sâu sắc và mong muốn của Bác đã khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân Tiên Hải, trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân toàn huyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng và trong công cuộc đổi mới. Huyện đã khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh, toàn diện và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội nằm trong top đầu của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chăm lo; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng, hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh. Năm 2018, huyện Tiên Hải được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Thể hiện tình cảm thiêng liêng và lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu, năm 1994, Khu lưu niệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng ngay trên mảnh đất Bắc Hồ từng đứng nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nam Cường. Năm 2021, Khu lưu niệm được tu bổ, tôn tạo, mở rộng với diện tích 1,27ha; được quy hoạch, xây dựng tổng thể với nhiều hạng mục tạo sự hài hòa, đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan, vừa tôn nghiêm, ấm cúng vừa mộc mạc, gần gũi, là biểu tượng cao đẹp thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nói chung, huyện Tiên Hải nói riêng đối với Bác Hồ kính yêu.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh và huyện Tiên Hải đã cắt băng khánh thành, dâng hương tưởng niệm và trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ghi số vàng lưu niệm tại Khu lưu niệm, Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Hải tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân để xây dựng huyện Tiên Hải ngày càng giàu mạnh, nhân dân được hưởng ấm no, hạnh phúc như sinh thời Bác Hồ hằng mong.

* Cũng trong sáng ngày 8/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm Khu kinh tế Thái Bình.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính tình hình đầu tư, phát triển Khu kinh tế; phương án quy hoạch giao thông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030 và phương án lấn biển. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nghe lãnh đạo Công ty Cổ phần Green i-Park báo cáo tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và kết quả thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Tham quan thực tế khu công nghiệp Liên Hà Thái, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình và nhà đầu tư hạ tầng trong việc triển khai đầu tư phát triển Khu kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh: Muốn Khu kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả thì hạ tầng về giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục, môi trường, xã hội phải được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có hệ thống hoàn chỉnh, tránh manh mún. Khâu tổ chức quản lý nên nghiên cứu mô hình giao cho nhà đầu tư lớn đầu tư hạ tầng và kêu gọi thu hút đầu tư hoặc theo mô hình "lãnh đạo công, quản trị tư". Người dân phải được hưởng lợi từ quy hoạch phát triển Khu kinh tế, khu công nghiệp; cần xây dựng một mô hình kiểu mẫu sau đó rút kinh nghiệm rồi nhân ra diện rộng. Khu kinh tế cần phải có quy hoạch khu nhà ở cho công nhân để thu hút lao động và tránh đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn nhân lực.

Thủ tướng cho rằng, tuyến đường ven biển là tuyến giao thông huyết mạch giúp Thái Bình kết nối với các địa phương phía Bắc, trong đó có Hải Phòng có hạ tầng sân bay, cảng biển giúp lưu thông hàng hóa thuận lợi nên tỉnh cần tập trung đầu tư hoàn thành càng sớm càng tốt, góp phần tạo sức mạnh thu hút các nhà đầu tư lớn. Tỉnh chủ động khắc phục khó khăn, huy động nguồn lực tập trung đầu tư, không chờ đợi hỗ trợ của các bộ, ngành và Chính phủ. Về công tác giải phóng mặt bằng phát triển khu công nghiệp, Khu kinh tế cần phải làm tốt hơn nữa, muốn vậy phải làm tốt công tác tư tưởng và quan tâm chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Thái Bình cũng sớm nghiên cứu phát triển không gian biển bổ sung cho Khu kinh tế theo hướng quy hoạch phát triển kinh tế biển, hướng ra biển bằng việc mở rộng phần đất ra phía biển. Đặc biệt, nghiên cứu khai thác vùng biển bao gồm cả phần trên đất liền và không gian biển cho hiệu quả.

Về phát triển khu công nghiệp Liên Hà Thái, Thủ tướng lưu ý tỉnh và nhà đầu tư hạ tầng cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng; trong đó, chú trọng làm trước giải phóng mặt bằng khu tái định cư cho người dân bị thu hồi đất. Công tác an sinh xã hội rất quan trọng nên phải quan tâm đầu tiên. Hạ tầng giao thông phải đồng bộ, kết nối. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chính quyền tỉnh đã đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư và có nhiều nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm xây dựng, đưa Khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tại huyện Thái Thụy do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư; thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường.

Thủ tướng cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra Trung tâm điều khiển Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; thăm, tặng quà các công nhân vận hành và các đơn vị đã nỗ lực thi công đẩy nhanh tiến độ dự án. Sau khi nghe lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam báo cáo tiến độ tổng thể dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đạt gần 93%, đã đóng điện tổ máy số 1 và chuẩn bị hòa lưới điện quốc gia, Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 đã nỗ lực cùng các bộ, ngành và tỉnh Thái Bình sớm vượt dựng dự án cũng như đạt được những mốc tiến độ rất quan trọng. Đặc biệt, tinh thần làm việc ngày đêm, tổ chức sản xuất, cơ cấu lại nguồn vốn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các đơn vị cần phải được phát huy trong thời gian tới để tiếp tục thi công, lắp đặt, vận hành nhà máy bảo đảm đúng tiến độ, tránh lãng phí, không để thất thoát nguồn vốn của nhà nước.

Nhấn mạnh dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có ý nghĩa rất quan trọng bổ sung nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt 6 bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 thời gian qua. Đó là phải nắm chắc tình hình thực tế, đánh giá đúng thực trạng từ đó để ra mục tiêu, giải pháp, nguồn lực thực hiện phù hợp. Quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, tập trung lãnh đạo,

chỉ đạo một cách bài bản, khoa học. Xuất phát từ tình yêu Tổ quốc, chia sẻ khó khăn với nhà nước, chúng ta quyết tâm khắc phục khó khăn, tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, phát huy tối đa những gì đã có để hoàn thành dự án nhằm tránh lãng phí, không phát sinh thêm chi phí. Phải làm tốt công tác nhân sự, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng chỗ. Huy động sự vào cuộc của cán bộ, công nhân quyết tâm thi đua vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, tỉnh Thái Bình, Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 cần rà soát lại, điều chỉnh cách thi công công việc sao cho tiết kiệm, hiệu quả, an toàn và nhanh nhất có thể, cung cấp nguồn điện đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh sau đại dịch với dự báo nhu cầu sử dụng điện rất lớn. Đồng thời, phải bảo đảm môi trường, có biện pháp giữ gìn không khí trong lành, giảm phát thải ô nhiễm. Chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho nhân dân, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Tiếp tục đoàn kết, thống nhất xây dựng nhà máy xanh, sạch, đẹp, an toàn, thuận tiện với môi trường. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng và chúc Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tiếp tục gặt hái được những thành công mới, góp phần vào phát triển Thái Bình và sự phát triển chung của cả nước.

Thay mặt cán bộ, công nhân đang quản lý, thi công, vận hành dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Thái Bình; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và bày tỏ quyết tâm đoàn kết, thi đua lao động để sớm hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch đã đề ra.

* Cũng trong sáng ngày 8/5, tại thành phố Thái Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 256/QĐ-UBND, ngày 26/1/2022 với tổng chiều dài 8,4km, điểm đầu giao với quốc lộ 10 tại Km59+950 (lý trình lộ 10), thuộc địa phận xã Tự Tân (Vũ Thư), điểm cuối tại nút giao với đường Chu Văn An, thuộc địa phận xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình). Tuyến đường được đầu tư xây dựng theo quy mô thiết kế đường phố chính đô thị chủ yếu, vận tốc thiết kế 80km/giờ, bề rộng mặt đường xe chạy 20,5m. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.039 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án không quá 4 năm kể từ ngày khởi công. Dự án do liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long (Dragon Group), Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75 trúng thầu thực hiện.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Thái Bình đã thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường.



Thi công hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Liên Hà Thái.